

Ang mga pinakamahusay sa Alberta ay tatanggap ng pinakamataas na karangalan sa lalawigan

October 19, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Walong kahanga-hangang Albertans ang kinikilala at ipinagdiriwang sa pamamapagitan ng Alberta Order of Excellence.

“Ang Alberta Order of Excellence ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang mga kasama natin na nagdadala ng pangunguna sa espiritu at tunay na pangako sa pagsulong ng ating lalawigan. Isang kasiyahang tanggapin ang mga indibidwal na ito bilang mga Miyembro ng Order.”

Lt.-Gov. Salma Lakhani

Ang mga inductees ngayong taon ay kabilang sa kabuuang kasapi ng Alberta Order of Excellence sa 212 sa nakalipas na 44 na taon. Itinatag noong 1979, ang Alberta Order of Excellence ay ang pinakamataas na karangalan ng lalawigan at isang opisyal na bahagi ng Canadian Honours System.

Ang mga bagong miyembro ng Alberta Order of Excellence ay:

- **Jim Carter** ng Edmonton ay isang higante sa oil sands ng Canada at isang huwarang pinuno sa kanilang napapanatiling pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagbabago ng hanay ng mga bagong teknolohiya, binago niya ang baguhang industriya, ginawa itong mas produktibo at hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Nagtayo siya ng isang malakas na makinaryang pang-ekonomiya para sa bansa, bumuo ng kwalipikadong manggagawa at lumikha ng mga pagkakataon para sa mga Katutubo.
- **Max Foran** ng Priddis ay isang tanyag na guro, propesor, may-akda, mananalaysay, pigura ng media, tagapagsalita sa publiko at aktibista ng wildlife

na nakaimpluwensya sa mga henerasyon ng mga mag-aaral, mananalaysay at pang-araw-araw na Albertans sa kanyang orihinal na pag-iisip, malalim na pananaliksik at dinamiko na diskarte. Isa siya sa mga unang nagmina ng mga archive ng Glenbow Museum upang bigyang-buhay ang kasaysayan ng Calgary, Alberta at Western Canada para sa mga henerasyon ng mga Albertans.

- **Right Honourable Stephen J. Harper** ng Bragg Creek ay isang ekonomista, politiko, may-akda at ika-22 punong ministro ng Canada (2006-2015). Binago niya ang pampulitikang tanawin ng Canada sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dati nang hinati sa makabagong Conservative Party of Canada. Nagpatuloy siya upang manalo ng tatlong magkakasunod na pambansang halalan, na pinamunuan ng Canada sa isang dekada ng kumplikadong geopolitical, pang-ekonomiya at mga hamon sa seguridad, at patuloy na naiimpluwensyahan ang demokrasya.
- **Joe Lukacs** ng Calgary ay isang engineer, negosyante at tagapagturo na nagpabago ng mga bagong teknolohiya at proseso upang makamit ang mas malinis na hangin para sa Alberta, isang benepisyong kumalat sa buong mundo. Direkta man at hindi direkta, pinabuti niya ang kahusayan ng mga industriya ng Alberta at ang kalusugan ng pandaigdigang kapaligiran. Ngayon, nagtuturo siya sa mga negosyante sa kapaligiran, na tumutulong sa higit sa 500 Alberta innovator na gawing komersyal ang kanilang malinis na teknolohiya.
- **Audrey McFarlane** ng Cold Lake, ipinaliwanag niya ang mga panganib ng fetal alcohol spectrum disorder (FASD) noong ito ay tahimik na kapansanan. Natulungan niya ang hindi mabilang na pamilya na harapin ang mga pakikibaka na nauugnay sa FASD habang epektibo niyang inilipat ang adbokasiya, kamalayan, pag-iwas, pagsusuri, paggamot at pananaliksik ng FASD mula sa kanyang lokal na komunidad patungo sa pambansa at internasyonal na mga madla.
- **Kagalang-galang na Claudette Tardif** ng Calgary ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng bilingualismo at minoryang mga karapatan sa wika. Bilang dean ng Faculté Saint-Jean ng Unibersidad ng Alberta, siya ang unang nagpatupad ng mga programang pang-akademikong bilingual sa Canada at Western Canada. Bilang isang senador sa Canada, isinulong niya ang Bill C-232 hinggil sa bilinggwalismo ng mga hukom ng Korte Suprema at nagtatag ng isang malaking pag-aaral sa modernisasyon ng Official Languages Act.
- **Stella Thompson** ng Calgary ay isang ekonomista, tagapagtaguyod para sa kababaihan at totoong trailblazer sa industriya ng enerhiya ng Alberta. Isa siya sa mga unang babae na naging tagapagpaganap sa isang malaking kumpanya

ng enerhiya. Siya ay naging isang pinuno ng pag-iisip sa Canada sa mga kasanayan sa pamamahala, na nagsasaliksik sa mga isyu na pumapalibot sa pagkakaiba-iba, pagsasama, pamantayan sa kapaligiran, panlipunan at pamamahala bago pa man sabihin ang mga tuntuning ito sa paligid ng mga talahanayan ng boardroom.

- **Angus Watt** ng Edmonton ay isang respetadong lider ng negosyo, boluntaryo at pilantropo na nagsisikap na gawing mas mapagmalasakit at matagumpay ang Alberta sa pamamagitan ng pagtiyak ng pagpapatuloy ng mga pangkat sa kalusugan, panlipunan, edukasyon, kultura at militar na nagbibigay ng mahahalagang programa at serbisyo sa komunidad. Nakatulong siya sa marami na magtatag ng mga pundasyong pangkawanggawa, sa gayon ay lumikha ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng pagpopondo at mas malakas na mga organisasyon sa komunidad.

Kaugnay na impormasyon

- [Alberta Order of Excellence](#)

Mga katanungan sa media

Erinne Ng

780-919-5505
Opisyal ng Komunikasyon, Opisina ng Tenyente Gobernador

Gary Mar

587-897-3311
Tagapangulo, Alberta Order of Excellence Council

Gayle Stannard

780-953-4020
Executive Director, Alberta Order of Excellence
Ang pagpapalabas na ito ay ipinamahagi ng Pamahalaan ng Alberta sa ngalan ng Tenyente Gobernador.
<http://www.lieutenantgovernor.ab.ca/>